

## *Zuyền Lực Lớn Nhất Trong Vũ Trụ*

**K**hông có sự bí mật kỳ diệu nào cho trí óc con người bằng nguồn gốc và bản thể của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ba Ngôi là một sự mầu nhiệm ngoài tầm hiểu biết của loài người. Chúng ta biết chỉ có một Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 4:30), nhưng Đức Chúa Trời độc nhất ấy lại biểu hiện trong ba Đấng. Đức Chúa Cha là nguồn sự sống. Đức Chúa Con là sự bày tỏ hiển nhiên của Đức Chúa Cha (và là Cứu Chúa của nhân loại). Đức Thánh Linh là một thực thể lớn lao ảnh hưởng trực tiếp trên tâm linh con người. Trong những bài trước, chúng ta đã học về Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, bài này chúng ta sẽ nghiên cứu về Đức Thánh Linh.

### **1. ĐỨC THÁNH LINH LÀ Đấng NÀO?**

Đa số chúng ta có thể hiểu Đức Chúa Cha như một

người Cha nhân từ, khả ái nhất. Chúng ta có thể hình dung Đức Chúa Con vì Ngài sống giữa chúng ta như một người. Nhưng đối với Đức Thánh Linh thì chúng ta thấy khó có thể hình dung và hiểu Ngài vì chúng ta không thể so sánh Ngài với đấng nào được. Tuy nhiên Kinh Thánh có miêu tả vài chi tiết về Ngài.

***Ngài là Ngôi thứ Ba.*** Đức Chúa Giê-su nói về Đức Thánh Linh như một trong ba Ngôi Đức Chúa Trời, “Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhớ danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ” (Ma-thi-ơ 28:19).



Ngài hứa ban cho các môn đồ một món quà quý giá nhất, “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các người một Đấng Yên Ủi khác, để ở với các người đời đời, tức là Thần Lẽ Thật” (Giăng 14:16).

Món quà quý báu này là sự ban cho Đức Thánh Linh.

***Đức Thánh Linh có những cá tính và cảm xúc.*** Ngài có tư tưởng (Rô-ma 8:27); Ngài biết những sự mầu nhiệm (I Cô-rinh-tô 2:10); Ngài yêu thương (Rô-ma 15:30); Ngài biết buồn (Ê-phê-sô 4:30). Đức Thánh Linh chính là Đức Chúa Trời vậy (Công vụ các Sứ đồ 5:3-5).

## 2. CÔNG VIỆC CỦA ĐỨC THÁNH LINH

### ***(1) Ngài Đại Diện Cho Đức Chúa Giê-su Trên Đất.***

Trước khi từ giã các môn đồ để về trời, Đức Chúa Giê-su hứa với họ, “Ta nói thật cùng các người: Ta đi là ích lợi cho các người; vì nếu Ta không đi, Đấng Yên Ủi sẽ không đến cùng các người đâu; song nếu Ta đi, thì Ta sẽ sai Ngài đến. . . . Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh Ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về Ta mà rao bảo cho các người” (Giăng 16:7, 14).

Đức Chúa Giê-su cần về trời để “vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 9:24).

Trong khi Đức Chúa Giê-su đại diện cho chúng ta ở trên trời, thì Đức Thánh Linh đại diện cho Đức Chúa Giê-su trên đất. Khi ở thế gian, Đức Chúa Giê-su bị giới hạn về không gian vì

Ngài có hình thể con người, Ngài không thể hiện diện khắp nơi trong cùng một lúc. Trái lại Đức Thánh Linh có thể hiện diện khắp mọi nơi cùng một lúc. Đức Chúa Giê-su thỏa đáp nhu cầu của chúng ta qua Đức Thánh Linh.

### ***(2) Ngài Thay Đổi Lòng Người.***

Đức Chúa Giê-su nói đến vai trò của Đức Thánh Linh trong việc thay đổi lòng người, “Quả thật, Ta nói cùng người, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời” (Giăng 3:5).

“Sanh bởi Thánh Linh” nghĩa là được tái sanh. Đức Thánh Linh sẽ thay đổi lòng chúng ta. Điều này không phải là chỉ thay đổi thái độ bề ngoài, nhưng Ngài biến đổi chúng ta từ bên trong, làm trọn lời hứa “Ta sẽ ban lòng mới cho các người” (Ê-xê-chi-ên 36:26).

Ngài sẽ giúp chúng ta khôn lớn trong Đấng Christ và chúng ta sẽ nhận được trái của Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22).

### ***(3) Ngài Cáo Giác Tội Lỗi Và Ban Cho Chúng Ta Lòng Ước Muốn Nên Thánh.***

“Khi Ngài [Đức Thánh Linh] đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét” (Giăng 16:8).

Khi bạn nghe câu chuyện tuyệt vời của một người từ bỏ con đường tội lỗi để trở về với Chúa, và trở nên người chồng, người cha tốt, xin nhớ rằng mỗi bước tiến trên con đường thánh thiện là kết quả công việc của Đức Thánh Linh.

### ***(4) Ngài Hướng Dẫn Đòi Sống Cơ Đốc Nhân.***

Đấng Christ nói với chúng ta trực tiếp qua “tiếng êm dịu nhỏ nhẹ” của Đức Thánh Linh. “Khi các người xê qua bên hữu hoặc bên tả, tai các người sẽ nghe có tiếng đằng sau mình rằng:

Này là đường đây, hãy noi theo!” (Ê-sai 30:21).

Qua hệ thống vệ tinh, các đài truyền hình luôn luôn đem những hình ảnh từ các xứ xa xôi vào trong nhà của chúng ta. Công việc của Đức Thánh Linh gần giống như vệ tinh của Đức Chúa Trời, là đem sự hiện diện của Đấng Christ từ thiên đàng xuống đất, khiến Ngài gần gũi hơn khi chúng ta cần đến Ngài nhất (Giăng 14:15-20).

### ***(5) Ngài Giúp Sự Cầu Nguyện Của Chúng Ta.***

“Chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. . . vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy” (Rô-ma 8:26, 27).

Khi chúng ta khó tìm được những lời lẽ để diễn tả lời cầu xin của mình, thì Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta. Khi quá thất vọng, đau đớn, chúng ta chỉ biết thở than, khóc lóc với Chúa, thì Đức Thánh Linh biến tiếng khóc yếu ớt, lời khẩn nguyện ngào của chúng ta thành những lời cầu nguyện hữu hiệu trước ngai Đức Chúa Trời, là nơi Đức Chúa Giê-su đang thi hành chức vụ Ngài.

### ***(6) Ngài Giúp Phát Triển Bản Tính Cơ Đốc Nhân.***

Đức Thánh Linh khiến đời sống thuộc linh khô khan của một người trở thành phong phú như một cây sinh ra những trái tốt. “Trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mêm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22).

Có trái của Đức Thánh Linh chứng tỏ chúng ta được tháp vào đúng cây nho thật, đó là Đức Chúa Giê-su (Giăng 15:5). Ôn phước tràn trề của Đức Chúa Giê-su được san sẻ qua cuộc sống

của chúng ta nhờ quyền phép Đức Thánh Linh.

### ***(7) Ngài Chuẩn Bị Chúng Ta Để Làm Chứng.***

“Khi Đức Thánh Linh giảng trên các người, thì các người sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta . . . cho đến cùng trái đất” (Công vụ các Sứ đồ 1:8).

Tất cả mọi người có thể được Đức Thánh Linh dùng làm nhân chứng nếu họ muốn. Chúng ta có thể không biết hết các câu trả lời, nhưng Đức Thánh Linh ban cho chúng ta lời nói làm cảm động lòng người. Trước ngày lễ Ngũ tuần, các môn đồ rất nhút nhát, nhưng sau khi nhận được quyền phép Đức Thánh Linh thì họ rao truyền Đấng Christ một cách mạnh mẽ, khôn ngoan đến nỗi lời chứng của họ đã làm đảo lộn cả thế giới.



## **3. SỰ BAN CHO CỦA ĐỨC THÁNH LINH**

Kinh Thánh cho thấy rằng trái của Đức Thánh Linh giúp Cơ Đốc nhân sống cuộc đời chiến thắng tội lỗi, còn những sự ban cho khác của Đức Thánh Linh giúp họ phục vụ hội thánh đắc lực hơn.

### ***(1) Các Ân Tứ Thiên Liêng***

“Ngài [Đấng Christ] đã lên nơi cao, dẫn muôn vàn kẻ phu tù, và ban các ơn cho loài người. . . . Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch” (Ê-phê-sô 4:8, 11, 12).

Cơ Đốc nhân nhận được các sự ban cho không đồng đều.

Có người nhận được nhiều hơn những người khác. Đức Thánh Linh “theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người” (I Cô-rinh-tô 12:11).

Ngài trang bị mỗi tín đồ tùy theo vai trò đặc biệt của người đó trong chương trình truyền bá Phúc Âm của Đức Chúa Trời. Chúa biết khi nào và nơi nào để ban cho các món quà này cho những người hầu việc Ngài.

Bản liệt kê các sự ban cho thiêng liêng trong I Cô-rinh-tô 12:8-10 gồm có: sự khôn ngoan, tri thức, đức tin, chữa bệnh, tiên tri, làm phép lạ, nói các ngôn ngữ khác nhau, thông giải các thứ tiếng. Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta “hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết,” và ông nói thêm, “bây giờ, tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn” (I Cô-rinh-tô 12:31).

“Con đường tốt lành hơn” là sự yêu thương mà sứ đồ diễn tả trong I Cô-rinh-tô đoạn 13. Sự yêu thương này là trái của Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22). Điều quan trọng là chúng ta tìm kiếm trái Đức Thánh Linh, rồi Ngài sẽ phân phát sự ban cho “theo ý Ngài muốn.”

## ***(2) Con Mưa Đầu Mùa***

Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Đức Thánh Linh giáng xuống trên các môn đồ, ứng nghiệm lời hứa của Đức Chúa Giê-su trong Công vụ 1:8. Khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh, họ rao truyền Phúc Âm cách mạnh mẽ bằng những ngôn ngữ khác nhau (Công vụ các Sứ đồ 2:3-6). Các nhà nghiên cứu Kinh Thánh so sánh sự giáng xuống của Đức Thánh Linh như hai cơn mưa: đầu mùa và cuối mùa (Giô-ên 2:23). Sự giáng xuống của Thánh Linh vào ngày lễ Ngũ Tuần giống như “cơn mưa đầu mùa” làm cho hạt giống nảy mầm và cung cấp lương thực cần thiết cho hội thánh các sứ đồ trong thời sơ khai.

## ***(3) Con Mưa Cuối Mùa***

Kinh Thánh nói về một ngày Đức Thánh Linh sẽ tuôn đổ trên hội thánh như trận mưa rào, ban quyền lực cho tín đồ để đi làm chứng (Giô-ên 2:23, 28, 29; Xa-cha-ri 10:1). Nhiều thế kỷ qua, Phúc Âm đã được rao truyền gần khắp thế giới. Bây giờ là lúc “cơn mưa cuối mùa” cần được tuôn đổ để làm đồng ruộng

chín vàng và sẵn sàng cho mùa gặt. Cơn mưa cuối mùa sẽ rất dồi dào.

Lịch sử đang tiến tới tuyệt đỉnh là ngày Chúa tái lâm. Đức Chúa Trời đang sửa soạn các thánh nhân để đem họ về trời qua sự tuôn đổ đầy dẫy Đức Thánh Linh. Bạn đã có kinh nghiệm về “cơn mưa đầu mùa” chưa? Bạn có cảm thấy ảnh hưởng của “cơn mưa cuối mùa” chẳng? Khi nhận được quyền phép của Thánh Linh, bạn có để Ngài dùng bạn trong việc rao truyền tin mừng về tình thương và ngày tái lâm rất gần của Đấng Christ chẳng?

#### 4. ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHẬN ĐƯỢC ĐỨC THÁNH LINH

Khi những người được Đức Thánh Linh cảm động và họ hỏi, “Chúng ta phải làm chi?” Thì Kinh Thánh có chép, “Hãy hối cải, ai nấy phải nhận danh Đức Chúa Giê-su chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh” (Công vụ các Sứ đồ 2:37, 38).

Hối cải—tức là từ bỏ con đường tội lỗi và quay về với Chúa—là điều kiện để nhận lãnh Đức Thánh Linh. Đức Chúa Giê-su cũng nhấn mạnh sự vâng lời Ngài là điều kiện để nhận được sự ban cho Đức Thánh Linh (Giăng 14:15-17).

Khi từ giã các môn đồ để về trời, Đức Chúa Giê-su truyền cho họ, “Đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa. . . . Vì chưng Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước, nhưng trong ít ngày, các người sẽ chịu phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh” (Công vụ các Sứ đồ 1:4, 5).

Kinh Thánh nói nhiều lần rằng Cơ Đốc nhân phải được “đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Công vụ các Sứ đồ 2:4; 4:8, 31; 6:3, 5; 7:55; 9:17; 13:9, 52; Ê-phê-sô 5:18).

Sứ đồ Phao-lô đã cầu nguyện cho tín đồ, “tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng. . .” (Ê-phê-sô 3:16).

Chúng ta có thể nhận được đầy đầy Đức Thánh Linh mỗi ngày do sự cầu nguyện và học Kinh Thánh. Cầu nguyện và học Kinh Thánh giúp chúng ta sống gần gũi với Đức Chúa Giê-su hơn. Từ đó chúng ta sẽ nhận được “quyền phép của Đức Thánh Linh” và sẵn sàng, mạnh dạn đi làm chứng cho Đấng Christ khắp nơi trên trái đất (Công vụ các Sứ đồ 1:8).

Bạn đã bao giờ tận hưởng quyền lực tuyệt vời của Đức Thánh Linh chưa? Bạn có cảm thấy sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời mình chưa? Bạn có kinh nghiệm về quyền phép của Ngài chẳng? Bạn hãy mở lòng mình để tiếp nhận quyền lực lớn lao nhất trong vũ trụ.

## **Bài Học 12 sẽ giải đáp câu hỏi:**

### **THIÊN ĐÀNG Ở ĐÂU VÀ RA SAO?**

